

ยันแอปแบงก์ปลอดภัยระบบสแกนใบหน้าแยกไม่ได้

ผู้จัดการรายวัน 360° – สมาคมธนาคารไทย แจ้งว่า ตามที่ปรากฏข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมโปรแกรมเมอร์ขายโปรแกรมเพื่อโอนเงินและปลดล็อกการสแกนใบหน้าในแอป เพื่อให้การโอนเงินสามารถโอนผ่านโปรแกรมและให้ยกเลิกเงื่อนไขการสแกนใบหน้า ในกรณีที่มีการโอนเงินที่มีจำนวนตั้งแต่ 50,000 บาทนั้น

สมาคมธนาคารไทย โดยศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศการธนาคาร (TB-CERT) ได้รับความช่วยเหลือจากระบบของภาคธนาคารแล้ว ขอชี้แจงดังนี้

1. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถใช้กับบัญชีลูกค้าทั่วไปได้ เนื่องจากโปรแกรมจะใช้งานได้จะต้องมีข้อมูลของเจ้าของบัญชีทั้งหมด ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล คือ เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรประชาชน ชิมโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่ใช้กับโมบายแบงก์กิ้ง ข้อมูลการยืนยันตัวตนทั้งรหัส PIN โมบายแบงก์กิ้ง รหัสผ่านใช้งานครั้งเดียว (OTP) และการสแกนใบหน้า จากกรณีที่เป็นข่าวพบว่า มีจดชีพได้ใช้โปรแกรมนี้อำนวยความสะดวกในการโอนเงินจากบัญชีม้า โดยความยินยอมของเจ้าของบัญชีม้า ทำให้มีจดชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีทั้งหมด จึงทำรายการได้

2. การโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทต่อครั้ง และ 200,000 บาทต่อวัน ยืนยันว่า ยังต้องยืนยันตัวตนโดยสแกนใบหน้า ซึ่งธนาคารมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของการสแกนใบหน้า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยกรณีของมีจดชีพรายนี้ พบว่า เป็นการหลบเลี่ยงรายการโอนเงินเพื่อไม่ให้เข้าเงื่อนไขสแกนใบหน้า

3. ระบบโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคารมีความปลอดภัย และมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยมีการลงทุนพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งานโมบายแบงก์กิ้งเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและปลอดภัย จึงขอให้ลูกค้าประชาชนมั่นใจว่า ระบบโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคารมีความปลอดภัยสูง

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก

ตระหนักถึงภัยทางการเงินที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและจัดการภัยทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการภัยทางการเงินได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

สำหรับมาตรการในการแก้ปัญหาบัญชีม้า สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าติดกับผู้กระทำผิด ซึ่งเจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าและประชาชนควรต้องติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันภัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่อจากมีจดชีพ ดังนี้

ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งอื่นนอกจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store เช่น Play Store หรือ App Store เท่านั้น

ไม่เปิดเผยรหัสผ่านเข้าโมบายแบงก์กิ้ง รวมถึงรหัสผ่านใช้งานครั้งเดียว (OTP) กับบุคคลอื่น

ไม่สแกนใบหน้า หรือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก

ไม่กดลิงก์จาก SMS แปลกปลอม โดยภาคธนาคารไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS ที่แนบลิงก์ทุกชนิด หรือมีข้อความให้แอด Line ID หากได้รับ SMS ดังกล่าวอย่าหลงเชื่อ

เด็ดขาด

ควรสังเกตโลโก้ที่อยู่มุมหน้า Line account เสมอ ซึ่งมีโลโก้เขียว หรือนำเงินเข้มเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเรื่องการทำธุรกรรมใดๆ ควรโทร กลับไปที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบข้อมูลเสมอ

หากพบธุรกรรมผิดปกติหรือมีข้อสงสัย ขอให้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ หรือสาขาของธนาคารที่ถูกค้าใช้งานทันที เพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรม โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด หรือแจ้งไปยังสายด่วน 1441 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์

ทั้งนี้ ขอแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบัญชีที่ยินยอมให้มีจดชีพนำบัญชีของตนไปใช้เป็นบัญชีม้าว่า ขณะนี้สมาคมธนาคารไทยกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการทางคดีกับผู้กระทำความผิดตาม พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ซึ่งระบุว่า เจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

‘โจรไซเบอร์’ ล้ำไปอีกก้าว
โอนเงินไม่ต้องสแกนหน้า
กฎหมายเข้ม
แต่ตามไม่ทัน



“โจรไซเบอร์” ล้ำไปอีกก้าว โอนเงินไม่ต้องสแกนหน้า กฎหมายเข้ม แต่ตามไม่ทัน



ถอนหมุดข่าว

การก่ออาชญากรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลยังมิให้เห็นอยู่เป็นระยะ และมีวิวัฒนาการแตกต่างกันไป โดยก่อนหน้านี้เป็นรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่อาศัยข้อมูลส่วนบุคคลและอ้างเป็นเจ้าของที่รัฐติดต่อหาเหยื่อ เพื่อให้หลอกโอนเงิน รวมไปถึงการหลอกให้มาร่วมลงทุน ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

ในส่วนของภาครัฐเองก็พยายามแก้ไขในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ ที่ได้ออกประกาศควบคุมการโอนเงินผ่านระบบโมบายแบงก์กิง ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต้องทำการแสดงตัวตนอย่างการ

สแกนใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อหวังจะเป็นช่องทางตรวจจับเส้นทางการเงินของผู้ใช้บัญชีม้า

แต่ดูเหมือนว่าพวกมิจฉาชีพจะเดินนำหน้าหน่วยงานภาครัฐไปอีกก้าวแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แถลงผลการจับกุมขบวนการค้าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งประเด็นที่สร้างความตระหนักให้กับคนไทยในยุคสังคมไร้เงินสด

คือ กรณีคนร้ายที่เป็นโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ที่ทำให้สามารถโอนเงินในจำนวนเท่าไรก็ได้ โดยไม่ต้องผ่านสแกนใบหน้าในระบบโมบายแบงก์กิง

โปรแกรมเมอร์รายนี้ได้ผลิตเครื่องมือขึ้นนี้ขึ้นมา และจำหน่ายต่อให้กับกลุ่มมิจฉาชีพ เว็บไซต์พนันออนไลน์ และกลุ่มผู้ใช้บัญชีม้า เพื่อให้นำไปใช้ในการโอนเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมายไปยังที่อื่น และยากต่อการตรวจสอบเส้นทางการเงิน

○○○

ขณะเดียวกัน ตำรวจยังตรวจสอบขยายผลพบขบวนการที่เป็นบุคคลภายในบริษัทประกันภัยชื่อดัง นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทมากกว่า 1 ล้านรายชื่อ นำไปขายให้กับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายด้วย กำหนดราคาซื้อขายข้อมูลไว้ดังนี้

1. ข้อมูลหนึ่งแสนรายชื่อ ขายราคา 500 บาท
 2. หัวแสนรายชื่อ ขายราคา 1,500 บาท
 3. หนึ่งล้านรายชื่อ ขายราคา 2,500 บาท
 - และ 4. สองล้านรายชื่อ ขายราคา 3,500 บาท
- ซึ่งคนร้ายสามารถสร้างรายได้ จากการขายข้อมูลเหล่านี้ได้ตั้งแต่ 8 หมื่นบาท ถึง หนึ่งแสนบาทต่อเดือน

ยังเป็นการตอกย้ำ นับวันการก่ออาชญากรรมลักษณะนี้จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยตัวเลขผลตอบแทนที่สูงเช่นนี้ทำให้มีคนหัวโล้นใจทราวม พร้อมทั้งจะกล้าเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายขึ้นนี้ ต้องยอมรับว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามขบวนการเหล่านี้ ยังทำงานในเชิงตั้งรับพอสมควร แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกมาตรการให้ผู้โอนเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง ที่มีจำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท ต้องสแกนใบหน้าก่อน ถึงจะสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า กลุ่มมิจฉาชีพก็ปรับรูปแบบการกระทำความผิด เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเช่นกัน

โดยเฉพาะขบวนการบัญชีม้าที่ปราบเท่าไรก็ยังปราบไม่หมด นับวันมีแต่จะเพิ่มเป็นทวีคูณ ทั้งๆ ที่มีกฎหมายกำหนดโทษชัดเจนสำหรับคนที่เปิดบัญชีม้า และที่สำคัญคนที่เปิดบัญชีม้าส่วนมากจะเป็นคนที่ถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อแลกกับเงินเพียงไม่กี่บาท โดยไม่รู้ว่คนที่มาเชื่อเชิญให้เปิดบัญชีธนาคารให้ นั้นจะเอาบัญชีดังกล่าวไปเป็นเครื่องมือในการทำผิดกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเองก็จะล้นนิษฐานไว้ก่อน ผู้ที่มีชื่อในบัญชีม้าเป็นผู้กระทำความผิดโดยปริยาย

○○○

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้พยายามทำงานร่วมกันอย่าง การจัดทำเว็บไซต์ฉลาดโอน หรือ <http://www.ฉลาดโอน.com/> ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง กสทช. กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกองปราบปราม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนใช้ตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพก่อนการโอนเงินผ่านเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ ข้อความสั้น หรือ เอสเอ็มเอส โดยจากการเก็บสถิติพบว่า มีประชาชนเข้ามาตรวจสอบ 3,389,840 ครั้ง มีการแจ้งข้อมูลร้องเรียน 410,900 ราย

ดังนั้น เมื่อมองจากภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมีบทลงโทษหนักเพียงใด แต่ก็ยังเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น เพราะจำนวนผู้กระทำความผิดที่สูงขึ้น จึงต้องรอดูว่าภายใต้การทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรการเข้มงวดและทำงานอย่างสอดประสานกัน จะมีผลให้การก่ออาชญากรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ต่อไป.

สมาคมธนาคารไทย ยืนยันแอปฯ ธนาคาร ปลอดภัยมีเสถียรภาพ ต้องสแกนหน้า เมื่อโอนเงินเกิน 50,000 บาท ทุกครั้ง



ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยมีการลงทุนพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งานโมบายแบงก์เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและปลอดภัย จึงขอให้ลูกค้าประชาชนมั่นใจว่าระบบโมบายแบงก์ของธนาคารมีความปลอดภัยสูง

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิกตระหนักถึงภัยทางการเงินที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและจัดการภัยทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการภัยทางการเงินได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

สำหรับมาตรการในการแก้ปัญหาบัญชีม้า สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำผิด ซึ่งเจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566

ตามที่ปรากฏข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมโปรแกรมเมอร์ขายโปรแกรมเพื่อโอนเงินและปลดล็อกการสแกนใบหน้าในแอปฯ เพื่อทำให้การโอนเงินสามารถโอนผ่านโปรแกรมและให้ยกเลิกเงื่อนไขการสแกนใบหน้า ในกรณีที่มีการโอนเงินที่มีจำนวนตั้งแต่ 50,000 บาท นั้น

สมาคมธนาคารไทย โดยศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) รับทราบเรื่อง และได้ตรวจสอบระบบของภาคธนาคารแล้วพอใจแจ้งดังนี้

1. โปรแกรมดังกล่าว ไม่สามารถใช้กับบัญชีลูกค้าทั่วไปได้ เนื่องจากโปรแกรมจะใช้งานได้ จะต้องมียังข้อมูลของเจ้าของบัญชีทั้งหมด ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล คือ เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรประชาชน ชิมโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่ใช้กับโมบายแบงก์ ข้อมูลการ

ยืนยันตัวตน ทั้ง รหัส PIN โมบายแบงก์ รหัสผ่านใช้งานครั้งเดียว (OTP) และการสแกนใบหน้า จากกรณีที่เป็นข่าว พบว่า มีจอาชีพได้ใช้โปรแกรมนี้ จำนวนความสะดวกในการโอนเงินจากบัญชีม้า โดยความยินยอมของเจ้าของบัญชีม้า ทำให้มีจอาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีทั้งหมด จึงทำรายการได้

2. การโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อครั้ง และ 200,000 บาท ต่อวัน ยืนยันว่า ยังต้องยืนยันตัวตนโดยสแกนใบหน้า ซึ่งธนาคารมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของการสแกนใบหน้า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยกรณีของมีจอาชีพรายนี้ พบว่า เป็นการหลบเลี่ยงรายการโอนเงิน เพื่อไม่ให้เข้าเงื่อนไขสแกนใบหน้า

3. ระบบโมบายแบงก์ของธนาคารมีความปลอดภัย และมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์



สมาคมธนาคารไทย ยืนยันแอปฯ ธนาคาร ปลอดภัยมีเสถียรภาพ ต้องสแกนหน้า เมื่อโอนเงินเกิน 50,000 บาท ทุกครั้ง



อย่างไรก็ตาม ลูกค้าและประชาชน ควรต้องติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันภัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพ ดังนี้

- ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งอื่น นอกจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store อาทิ Play Store หรือ App Store เท่านั้น
- ไม่เปิดเผยรหัสผ่านเข้าไบบางแบบก็ถึงรวมถึงรหัสผ่านใช้งานครั้งเดียว (OTP) กับบุคคลอื่น
- ไม่สแกนใบหน้า หรือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก
- ไม่กดลิงก์จาก SMS ไม่ปลอมแปลง โดยธนาคารไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS ที่แนบลิ้งก์ทุกชนิด หรือมีข้อความให้แอด

Line ID หากได้รับ SMS ดังกล่าว อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

- ควรสังเกตโลโก้ที่อยู่ด้านหน้า Line account เสมอ ซึ่งมีโลโก้เขียว หรือน้ำเงินเข้ม เท่านั้น
- หากมีข้อสงสัยเรื่องการทำธุรกรรมใด ๆ ควรโทรกลับไปหน่วยงานต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบข้อมูลเสมอ

หากพบธุรกรรมผิดปกติหรือมีข้อสงสัย ขอให้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขาของธนาคารที่ลูกค้าใช้งานทันที เพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรม โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด หรือ แจ้งไปยังสายด่วน 1441 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์

ทั้งนี้ ขอแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบัญชีที่ยินยอมให้มิจฉาชีพนำบัญชีของตนไปใช้เป็นบัญชีม้าว่า ขณะนี้สมาคมธนาคารไทยกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการทางคดีกับผู้กระทำความผิดตาม พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ซึ่งระบุว่า เจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ





สมาคมธนาคารไทย
THE THAI BANKERS' ASSOCIATION



รวมเบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุ ภัยทางการเงินจาก**มิจฉาชีพ**



ธ.กสิกรไทย
02-888-8888
นท 001



ธ.กรุงไทย
0-2111-1111
นท 108



ธ.กรุงศรีอยุธยา
1572 นท 5



ธ.กรุงเทพ
1333 หรือ 0-2645-5555
นท*3



ธ.ไทยพาณิชย์
0-2777-7575



ธ.ทหารไทยชนชาต
1428 นท 03



ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
0-2626-7777
นท 12



ธ.ทีเอสที
0-2633-6000
นท*7



ธ.ไทยเครดิต
0-2697-5454



ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
0-2359-0000
นท 8



ธ.เกียรตินาคินภัทร
0-2165-5555
นท 6



ธ.แห่งประเทศจีน (ไทย)
0-2679-5566
นท 4



ธ.ยูโอพี
0-2344-9555



ธ.ซิตีแบงก์
0-2629-5588
นท 4



ธ.ไอซีซี (ไทย)
0-2629-5588
นท 4



ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
1302 นท 6



ธ.ออมสิน
1115 นท 6



ธ.อาคารสงเคราะห์
0-2645-9000
นท 33



ธ.เพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
0-2555-0555
นท*3

แจ้งได้
ตลอด
24
ชั่วโมง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12034

Col.Inch: 14.67

Ad Value: 22,738.50

ภาพข่าว: ข่าวชิ้นคนเข้ม: ยกระดับ

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 68,215.50

คลิป: สีสี่

ข่าวชิ้น คนเข้ม



ยกระดับ - ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. และ จักรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผอ.ใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แดงโครงการ Digital Skills for Media Industry ยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยเทียบเท่าตลาดโลก ที่รร.คอนราด



ร่วมเสวนา - นายวินทร์ดิศ กลศาสตร์เสณี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท ทูริสติก กรุ๊ป ร่วมเวทีเสวนาในงาน “NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem” เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม OTT ของประเทศไทย อีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักงาน กสทช. โดย นายอนุชาดี จินตกานนท์ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหารจากบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด โดย นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัทหัวเว่ย ประเทศไทย โดย นายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม ร่วมในงาน